



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์ mthai เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี เรียกร้องให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิก 11 คำขอสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา และเปิดเผยข้อมูลการยื่นขอจดสิทธิบัตร ทั้งหมด เพราะทราบว่าใน 1 คำขอที่ยื่นมามีเงื่อนไขผู้รับสิทธิแนบท้าย 61 รายการ โดยให้ เวลา 1 สัปดาห์ หากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีความชัดเจนในการแก้ไข เครือข่ายภาค ประชาชนจะรวมตัวกันฟ้องร้อง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ย้ำถึงประโยชน์ของกัญชา 1.สามารถรักษาและคุมอาการของ ผู้ป่วยมะเร็ง โรคลมชัก เด็กที่เกิดมาพิการหรือมีน้ำคั่งในโพรงสมองได้ 2.แม้กัญชาจะเป็น พืชสมุนไพรที่ทำให้เสพติด แต่หากให้ความรู้ ให้คำแนะนำในการใช้ และทำให้ถูกกฎหมาย ก็สามารถควบคุมได้ 3.การที่บริษัทต่างชาติยื่นขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชา ในอนาคต พืชเหล่านี้อาจต้องถอนออกจากยาเสพติด 4.แม้จะยังไม่มีการใช้กัญชารักษาผู้ป่วย แต่มี การติดตามการศึกษาวิจัยในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และรู้ว่าได้ผลในการรักษาบำบัดอาการของโรคบางอย่าง นอกจากนี้ ในการเข้าถึงกัญชาไม่ ควรใช้แต่ในรพ. แต่ควรต้องรวมถึงร้านยาที่มีเภสัชกรตามใบสั่ง รวมถึงการที่ผู้ป่วยและ ครอบครัวสามารถใช้พืชกัญชาในบ้านอย่างมีองค์ความรู้ได้ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรฯ สนใจเรื่องกัญชารักษาโรคมานาน เพราะพิสูจน์แล้วว่าได้ผล ต้นทุนไม่แพง และยังเป็นโอกาสของเกษตรกรในสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นองค์กรชื่อ แคนนาบิส เพื่อการป้องกัน รักษาโรค (MEDICAL CANNABIS ORGANIZATION) เพื่อร่วมกันผลักดันให้เป็นจริง กำหนดเปิดตัววันที่ 21 พ.ย.นี้ ที่อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อเสนอ การออกกฎระเบียบสำหรับการปลูกกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชน 1.ผู้ที่ จะ ปลูกต้องได้รับอนุญาต 2.ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเสรีให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึง และไม่ให้มีการผูกขาด รวมถึงกำหนดพื้นที่ที่ให้ปลูกได้ 3.การอนุญาตต้องกำหนดเฉพาะ พันธุ์ที่จะนำมาใช้ทางการแพทย์ ปริมาณ จำนวนพื้นที่ มาตรฐานและวิธีการปลูก การ ตรวจสอบ ควบคุม และบทลงโทษ 4.กำหนดผู้มีสิทธิรับซื้อ วิธีการรับซื้อ จัดจำหน่าย มิให้ ซื้อขายโดยเสรี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการปลูกในครัวเรือนเพื่อรักษาผู้ป่วยในบ้านตามที่ได้กำหนด ไว้ ส่วนความคิดและแผนที่จะให้อก.หรือโรงงานยาสูบผูกขาด และมีบริษัทเอกชนมาแอบ แฝงผูกขาดด้วยแบบต่างประเทศทำ ขอคัดค้านไม่เห็นด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เสนอแนว ทางแก้ไขปัญหาเรื่องกัญชา 1.ในระยะแรกจะยังคงกัญชาไว้เป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่ให้ ปลดกัญชงและกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด (เมื่อเพิกถอนการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร ของต่างชาติแล้ว ให้ปลดกัญชงออกจากบัญชียาเสพติดทันที) 2.อนุญาตให้ออบจ. องค์กร ของรัฐและเอกชน สามารถปลูกกัญชาได้โดยต้องขออนุญาตจาก ปปส. และอยู่ภายใต้การ ควบคุมของกองทัพบกหรือปปส. 3.อนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถใช้กัญชาและสารสกัดจาก กัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง พาร์กินสัน ลมชัก เบาหวาน ความดัน และอนุญาตให้ตำรับ</p>	<p>-</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เว็บไซต์โพสทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์mthai</p>	<p>ยาแผนไทยสามารถใช้รักษาเป็นตัวยาค่าได้ 4.อนุญาตให้รพ.รัฐและเอกชนรวมทั้งคลินิกที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้รักษาหรือสารสกัดจากกัญชาในการรักษาโรคได้ 5.อนุญาตให้ส่งออกไปยังประเทศที่มีการปลดล็อคกัญชาเพื่อการค้าได้ 6.จัดเก็บภาษีในการปลูกกัญชาและในการขายสารสกัดจากกัญชาเป็นภาษีสรรพสามิต ร้อยละ 20 เว้นแต่ที่เป็นยาให้เก็บภาษีร้อยละ 10 7.ให้เพิกถอนคำขอสิทธิบัตรของต่างชาติทั้งหมด และกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตปลูกหรือแปรรูปหรือขายกัญชาต้องเป็นคนไทยหรือบริษัทไทยเท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิชีววิถีเผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้รวบรวมตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม พบว่ามีมากถึง 93 ตำรับ รวมถึงตำรับยาอื่นๆ และสูตรยาจากกัญชาจากหมอฟันบ้านที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น ระบุปวด ลมชัก อากาศทางประสาทต่างๆ เป็นต้น แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญากลับละเลยการปกป้องทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งๆ ที่สิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิเสสิทธิบัตรที่มีขอบและ/หรือการสร้างเงื่อนไขให้บริษัทที่จัดสิทธิบัตร ซึ่งพัฒนาจากความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องเจรจาภายใต้หลักการ ABS (Access and Benefit Sharing) ก่อน</p> <p>-เสนอข่าว ก.พาณิชย์ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญอย่างละเอียด เพราะเป็นการยื่นคำขอมาไม่ต่ำกว่า 8 ปี และได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามาดูเชิงลึกถึงวิธีการพิจารณาคำขอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะชี้แจงรายละเอียดต่อสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 20 พ.ย.นี้</p>	
<p>มติชน แนวหน้า คมชัดลึก ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น ทันโลก</p>	<p>แพทย์ฉวนลามคนไข้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชรินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบข้อเท็จจริงกรณี นพ.จักรพงษ์ สีลาพร สูตินรีแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ถูกร้องเรียนกระทำอนาจารคนไข้ขณะเข้ารับการรักษาในคลินิกส่วนตัวว่า เรื่องยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ต้องรอผลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบ เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกสถานที่ราชการ ซึ่งนพ.จักรพงษ์ได้มาปรึกษาและแจ้งว่าเกิดความเครียดจากเรื่องดังกล่าว จึงขอใช้สิทธิลาในวันที่ 19 พ.ย. นี้ ล่าสุด มีกระแสข่าวว่า ทนายความเตรียมพาดูเสียหายเข้าร้องขอความเป็นธรรมให้เร่งรัดคดีต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเช้าวันที่ 20 พ.ย.</p> <p>พ.ต.ท. บุญเชิด จันทร์มณี รอง ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ พร้อมพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบคลินิกนพ.จักรพงษ์ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม เบื้องต้นได้ทดสอบจำลองสถานการณ์จากภายในห้องว่า หากคนไข้ตะโกนออกมาด้านนอกจะสามารถได้ยินเสียงหรือไม่ พบว่าคนภายในห้องตะโกนออกมาสามารถได้ยินเสียงระดับหนึ่ง</p> <p>ด้าน เพจทนายนิต้า ของ น.ส.ศรันยา หวังสุขเจริญ ได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องจะพาดูเสียหายไปร้องผ.ต.ร. ว่าไม่เป็นความจริง โดยมีผู้เสียหายไม่น้อยกว่า 50 คนที่ตกเป็นเหยื่อ ทั้งถูกข่มขืนและถูกอนาจาร ติดต่อมาให้ข้อมูลผ่าน ซึ่งจะขอให้เป็นพยานในชั้นศาลให้</p> <p>นายเดชา กิตติวิทยานันท์ เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ โลกโพสต์ให้ความคิดเห็นทางกฎหมายว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมีพิรุณคือ 1.ขณะที่มาร้องเรียนทนายความ ผู้เสียหายไม่มีหลักฐานพิสูจน์ความผิด เหตุการณ์ผ่านมา 10 วันไม่มีการแจ้งความ ไม่มีข้อมูลการต่อสู้คดีขวาง ไม่มีหลักฐานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 2.เมื่อไม่มีพยานหลักฐานทนายความทั่วไปไม่น่าดำเนินคดีต่อ เพราะอาจแพ้คดีได้ 3.การที่ทนายความแนะนำให้ผู้เสียหายไปหลอกล่อแพทย์เพื่อบันทึกเสียงและหลอกล่อขอเงินจนได้มา เป็นการได้พยานหลักฐานด้วยวิธีการมิชอบด้วยกฎหมาย 4.ผู้เสียหายเรียกเงินจากแพทย์แล้วได้เงินมาเท่ากับยอมความ คดีอาญาระงับตาม วิอาญามาตรา 39(2) 5.เมื่อได้เงินจากแพทย์ 3 แสนบาท แล้วยังเอามาประจาน ทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่าถ้าต้องการให้แพทย์ติดคุกจะไปเรียกเงินเพื่ออะไร 6.ทนายอ้างว่ามีคนร้องเรียนว่าถูกหมอข่มขืน ล้วงละเมิดทางเพศ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>M2F คอลัมน์ IN BRIEF</p>	<p>มากกว่า 50 คน ตั้งแต่ 15 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน มีแต่คำกล่าวอ้างไม่มีหลักฐาน ฝากถึงประชาชนอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะส่งฟ้องศาล และฝากถึงทนาย ถ้าไม่มีพยานหลักฐาน อย่าทำความเสียหายให้กับคูกรณีมากขึ้น ด้าน น.ส.ศรัณยา ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานและมั่นใจ ด้าน บุ่ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พร้อมผู้เสียหายที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา จะเข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อให้ช่วยติดตามการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ขณะนี้กำลังตามหาผู้เสียหายรายใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เคยถูกนายแพทย์รายนี้ ลวนลามแฉงมาที่เพจองค์กรทำดี เพื่อจะได้รวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดี ล่าสุดมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 50 คนแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาได้รวบรวมข้อมูลจากสื่อที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว เพื่อรอข้อเท็จจริงจากพนักงานสอบสวนหรือผู้เสียหาย ร้องเรียนมา เพื่อเข้าสู่การดำเนินคดีจริยธรรมตามกฎหมาย และดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปโดยคณะกรรมการจริยธรรม กรณีนี้สร้างความเสียหายต่อวงการแพทย์ ทำให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่น อาจตั้งอนุกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาในภาพรวม</p>	
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “ยุทธศาสตร์ที่ 4” ช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นการยกระดับยุทธศาสตร์ที่ 1-3 ภายใต้ หลักการ “SAFE” ประกอบด้วย Sustainability (ยั่งยืน) Adequacy (เพียงพอ) Fairness (เป็นธรรม) และ Efficiency (คุ้มค่า) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไทยเกิดจากเราทุกคนและทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นตัวอย่างให้กับนานาประเทศ</p> <p>-กล่าวว่า อยากให้ สปสช.พิจารณาผลสำรวจของซูเปอร์โพล โดย ดร.นพดล กรรณิกา เกี่ยวกับทุกข์ของผู้ใช้บริการพ. ซึ่งครั้งหนึ่งใช้สิทธิบัตรทอง เนื่องจากพบว่า ร้อยละ 33.5 ทุกข์กับการรอคิวนาน ร้อยละ 15.2 ไม่ประทับใจแพทย์-พยาบาล และร้อยละ 13.4 ได้ยาราชาถูก คุณภาพต่ำ เพราะถ้าฟรีแล้วไม่มีคุณภาพจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น จนกลายเป็นความสำเร็จที่นำไปสู่ความหายนะ</p>	-
<p>ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ทันประเด็น</p>	<p>ภาษียาเส้น</p> <p>-กล่าวว่า การขึ้นภาษียาเส้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย รัฐบาลควรประกาศโรดแมปการขึ้นภาษียาเส้นที่เป็นรูปธรรม ซึ่งน่าจะช่วยลดความตื่นตระหนกของชาวไร่ยาสูบและอุตสาหกรรมยาเส้นได้ และช่วยให้คนกลุ่มนี้มีเวลาปรับตัว ที่สำคัญคือช่วยลดแรงต่อต้านการขึ้นภาษียาเส้นได้ เพราะยาเส้นอันตรายเหมือนกันบุหรี จึงถึงเวลาแล้วที่ก.การคลังจะร่วมมือกับสธ. จัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจัง</p>	-
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า คกก.กองทุนฯ ได้พิจารณาแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยเฉพาะแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เต็มแล้วขับ โดยในช่วง 7 วันอันตราย สสส.จะร่วมกับ สธ. สตช. ผลักดันมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทุกคน หากพบว่าดื่มแล้วขับจะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันภัยและสินไหมทดแทน ทั้งนี้ หน่วยงานระดับอำเภอต้องประกาศวาระ “อำเภอปลอดภัย” เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตลอดปี และสสส.ต้องเร่งทำงานร่วมกับ พชอ. 283 อำเภอ ที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงอย่างเข้มข้น ส่วนมาตรการช่วงเทศกาลลอยกระทงให้จัด “พื้นที่จัดงานปลอดภัย” คือ ปลอดภัย ปลอดภัย ประหยัดภัย และ โคมลอย</p>	-
<p>เดลินิวส์</p>	<p>อุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนและวางดอกไม้รำลึกเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ที่บริเวณหน้า</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย โดยมี นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ น.ส.โจ ยี ยัง ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเหยื่อจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับเข้าร่วมพิธี</p> <p>นพ.แท้จริง กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุกว่า 1 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 2 หมื่นคนต่อปี เฉลี่ย 60 คนต่อวัน มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่มาจากไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ขณะที่ นายสุรชัย กล่าวว่า สนช.ได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางลดอุบัติเหตุและมาตรการป้องกันอยู่เสมอ โดยให้กรมการขนส่งเข้มงวดตรวจสอบสภาพรถและการขอใบอนุญาตขับขี่ และได้ปรึกษากับกรมทางหลวงให้สร้างถนนให้ปลอดภัย และต่อไปจะออกกฎหมายที่รุนแรงเข้มข้นเอาผิดกับผู้เมาแล้วขับ ส่วนผู้ที่ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร จะส่งต่อให้ตำรวจ กรมการขนส่งทางบก พิจารณาการพักหรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่</p>	
<p>เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวในการเสวนา “3 กฎหมายสุขภาพ...ก้าวหน้าหรือล้าหลัง” ว่า กฎหมายหลักประกันสุขภาพเป็นกฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วม คสช.ทำให้กฎหมายที่จะนำไปการลดความเหลื่อมล้ำไม่ถูกหยิบยกขึ้นมา ส่วนเรื่องร่าง พ.ร.บ. คกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.... เคยมีการหารือทวงตักกันแล้วว่าไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และจะทำให้ระบบสุขภาพเสียหาย แนวคิดให้ประชาชนร่วมจ่ายเพื่อให้ระบบยั่งยืนจะทำให้เกิดระบบสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม การแก้กฎหมายสุขภาพควรรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้บรรยากาศของประชาธิปไตย</p> <p>ด้าน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากมีแนวคิดเรื่องการเก็บเงินผู้ป่วยหนักงาน สิ่งที่ทำคือการเก็บเงินเข้าคลังตั้งแต่แรก</p> <p>ทั้งนี้ ในการเสวนา ภาคประชาชนมีการนัดหมายรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 19 พ.ย. เพื่อคัดค้านการออกกฎหมายสุขภาพ 3 ฉบับดังกล่าว</p>	-
<p>มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ Nationtv เนชั่นสุดสัปดาห์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>ร้องเรียนรพ.สมุทรสาครเรียกเงินเก็บค่ารับศพ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ประนอม ศิลใจบุญ ญาติของผู้เสียชีวิต ขอความช่วยเหลือจากสมาคมกู้ภัยอมรินทร์ใต้ธนบุรี ตอบโต้ภัยพิบัติ หลังจากไม่สามารถนำศพบิดาออกจากห้องเก็บศพ รพ.สมุทรสาครได้ โดยต้องเสียค่ารถและโลงศพ 11,000 บาท และต้องจ่ายค่ามัดจำ 1,000 บาท</p> <p>นพ.ธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดการศพเป็นบริษัทเอกชนเข้ามารับดำเนินการ จะรับเรื่องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน และได้ให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลได้โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม สร้างความพอใจให้แก่ผู้ญาติผู้เสียชีวิต</p>	-
<p>เว็บไซต์ Hfocus ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>รพ.สมุทรปราการเก็บค่าคลินิกนอกเวลา</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ฤทัย วรธนวินิจ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ชี้แจงกรณีรพ.ติดป้ายประกาศแจ้งเก็บค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ จำนวน 110 บาทต่อครั้ง เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2561 ว่า สาเหตุที่ต้องเก็บค่าบริการผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉินที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉินมาขอรับบริการนอกเวลาราชการจำนวนมาก จนกระทบต่อการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการนอกเวลาราชการประมาณ 200 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเพียงร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการไม่เต็มที่และล่าช้า ทั้งนี้ รพ.ดำเนินการตามระเบียบของสธ.และระเบียบกระทรวงการคลัง โดยกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินยังคงสามารถมารับบริการได้ตามสิทธิไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และได้ติดประกาศล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบ รวมทั้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของรพ.ด้วย</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>การใช้ยาปฏิชีวนะในสวนส้ม</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ภญ.นิยะดา เกียรติยั้งอังคาลี ผจก.ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา ระบบยา กล่าวถึงความคับขันการฉีดยาอะม็อกซิซิลลินเข้าต้นส้มเพื่อรักษาโรครี นึ่งในสวนส้มพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง โดยสธ.ได้มอบหมายให้ สสจ.ในพื้นที่ ตรวจสอบ</p> <p>ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของ ประเทศไทย มีการตั้ง กก.นโยบายการดื้อยาด้านจุลชีพแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวข้องกับก.เกษตรฯ โดยตรง เรื่องการป้องกันและ ควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาด้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาค การเกษตรและสัตว์เลี้ยง</p>	-
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ mthai</p>	<p>ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้รับเรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเพชบุรี phiriya.ladpala เบื้องต้นพบมีภาพและข้อความโฆษณา ผลิตภัณฑ์ Wealthy Health Royal Jelly ด้วยข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาต และยังพบการ โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 2 เว็บไซต์ คือ http://www.อาหาร เสริมnmfing.com และ http://www.wealthyhealth-th.com ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์พบ ระบุชื่อ นมผึ้ง (Royal jelly) นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท กู๊ดเฮลท์ อินเทอร์เน็ตตั้ง จำกัด และผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2560 ผลิตภัณฑ์ที่พบใน ท้องตลาดหลังจากนี้จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม การโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงถือเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารฯ ออย. ได้มีหนังสือสั่ง ระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้ว ขอแจ้งเตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไอ้อดสรรพคุณ เกินจริงทางสื่อออนไลน์ ระมัดระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วมีอาการผิดปกติหรือพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย ร้องเรียนได้ที่ สายด่วน ออย. 1556 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสสจ.ทั่วประเทศ</p>	-
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์</p>	<p>ออกกำลังกายลดโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การออกกำลังกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายมากขึ้น ช่วยเพิ่มการ ไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจ สามารถลดการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ เช่น โรคหัวใจ รั่วหรือตีบ โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง และยังลดอัตราการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วย โรคหัวใจอีกด้วย ที่สำคัญการออกกำลังกายสามารถลดความอ้วน ลดระดับคอเลสเตอรอล เบาหวาน เพิ่มความกระฉับกระเฉง เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยให้ หลับสบายและลดภาวะเครียด ควรออกกำลังกายเป็นประจำโดยตั้งเป้าหมายระยะสั้นและ ระยะยาวในการออกกำลังกายร่วมกับเพื่อน ๆ หรือครอบครัว</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพของหัวใจทำได้ตามความเหมาะสมของวัย ในความแรงที่เพียงพอต่อการกระตุ้น การพัฒนาของร่างกายและหัวใจโดยไม่เสี่ยงอันตราย และทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ควร เริ่มด้วยการวอร์มร่างกายให้พร้อมประมาณ 5-10 นาที ตามด้วยออกกำลังกายตาม ความสามารถที่จะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ถึงระดับที่มีชีพจร 60-80% อย่างน้อย 20 นาที และชะลอโดยการทำให้ช้าลง 5-10 นาที</p>	-
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ</p>	<p>วันเอดส์โลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับ ผอ. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. แถลงข่าว "งานเทียนส่อง</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	ใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 2561 ภายใต้แนวคิด “U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย	
ไทยรัฐ	<p>โครงการหมอชวนวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธานประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง จ.สมุทรสาคร เนื่องในโอกาสแพทยสภาครบรอบ 50 ปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกิจกรรม</p> <p>นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เชิญชวนชาว กทม.ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ ซึ่งกทม.จะรับคทาต่อจาก จ.สมุทรปราการ บริเวณกลางสะพานภูมิพล 1 ในเวลา 07.30 น. และออกวิ่งร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากร กทม. ประชาชน ไปตามถนนพระราม 3 ถนนพระราม 4 ผ่านสถานีรถไฟหัวลำโพง วงเวียน 22 กรกฎาคม รพ.กลาง จนถึงศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ในเวลา 09.30 น. และจัดกิจกรรมส่งมอบคทา และออกเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจากศาลาว่าการ กทม. ไปสิ้นสุดที่บริเวณพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สธ. ในช่วง 15.30 น. ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้แทนแต่สายวิ่งจากเส้นทางทั่วประเทศจะรวมกันเข้าสู่แพทยสภา</p>	-
ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด	<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ จัดโดยมูลนิธิกาญจนบารมี จ.ระยอง สสจ.ระยอง และ รพ.บ้านฉาง โดยมีนางศรีทัศน์ บุญวรรณ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทยย์ นอภ.บ้านฉาง นพ.ชัยวัฒน์ จัตูพร นพ.สสจ.ระยอง นางวารภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง เข้าร่วม โดยนำขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 3 คัน ออกให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดั้มีการตรวจคัดกรองสตรีแล้ว 650 คน เอกซเรย์ 159 คน และพบเป็นมะเร็ง 13 คน</p>	-
เว็บไซต์ ch7 เว็บไซต์ประชาชาติ	<p>โรคซิคุนคุนยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพสิฐ ผอ.รพ.หาดใหญ่ เปิดเผยว่า ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ พบผู้ป่วยโรคซิคุนคุนยาเข้ามารักษาตัวรายแรกช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมา และเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนต.ค.และพ.ย. ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้ โดยมีผู้ป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อมารับการรักษา รวม 201 ราย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15-24 ปี และยังมีผู้ป่วยติดเชื้อมารับการรักษาได้ แนะนำผู้ป่วยและญาติกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบๆ บ้าน และระวังอย่าให้ยุงกัด</p>	-
เดลินิวส์	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. รายงานข้อมูลสถานการณ์ไขเลือดออกในกทม. ตั้งแต่ 1 ม.ค.-10 พ.ย. 2561 พบผู้ป่วย 7,655 ราย เสียชีวิต 10 ราย ผู้ป่วยสูงสุดที่เขตหนองจอก บางกะปิ มีนบุรี คลองสามวา และจตุจักร ตามลำดับ ช่วงอายุที่ป่วยสูงสุด คือ 10-14 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 15-24 ปี กลุ่มผู้เสียชีวิตยังเป็นผู้ใหญ่มากที่สุด ทั้งนี้ จากสถิติหลังจากเดือน ก.ค.-ส.ค. แล้วจะมีการเว้นช่วง และจะระบาดหนักอีกครั้งในเดือน พ.ย. จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันอย่าให้ยุงกัด เร่งตรวจสอบทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในบ้าน</p>	-

